

ออกแบบร้านให้ได้ล้าน! (Retail Design) หลักสูตร สร้างภาพจำให้แบรนด์ หรือ ร้านค้า เปลี่ยนจากร้านที่ เหงาเป็นเข้าใจลูกค้ามากขึ้น สร้างยอดขายเติบโต!



ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี ในนามของ ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดคอร์สเรียนหลักสูตร ออกแบบร้านให้ได้ล้าน! (Retail Design) ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานใหญ่ ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ พระราม 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. หลังจากประสบความสำเร็จจากครั้งแรก มีผู้สนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก

คอร์สเรียนหลักสูตร ออกแบบร้านให้ได้ล้าน (Retail Design) เหมาะสำหรับเจ้าของแบรนด์ธุรกิจต่างๆ และผู้ที่ต้องการนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่น จุดแตกต่างหรือจุดที่น่าสนใจของสินค้านั้นๆ ให้สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และตรงกับความต้องการของลูกค้าจริงๆ ซึ่งจุดเด่นของสินค้าเหล่านี้จะนำไปสู่การสร้างเหตุผลในการซื้อของลูกค้า ก่อนที่จะนำไปสู่การจดจำแบรนด์ และรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ธุรกิจจาก สี โลโก้ กราฟิก และพฤติกรรม

การจัดคอร์สเรียนครั้งนี้ ผู้สมัครเรียนจะได้พบกับวิทยากรที่มากด้วยความรู้สามารถ และประสบการณ์โดยตรง ในด้านการเป็นนักออกแบบ Retail Design แบนด์ร้านค้าอันดับต้นๆ ของเมืองไทย อย่าง “อ.เอกรินทร์ ศิริพรรณพร” ที่จะมาให้ความรู้และเทคนิคการออกแบบร้านให้ได้ล้าน แบบแบบแน่น ใกล้เคียง โดยเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้น ประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1.แบรนด์สำคัญอย่างไร การหาจุดเด่น จุดแตกต่างของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์, 2.Brand Image, 3.CI กับ การออกแบบร้านค้า, 4.ขั้นตอนก่อนการออกแบบร้าน, 5.กระบวนการออกแบบร้าน และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, 6. เทคนิคการออกแบบและการก่อสร้าง และ 7.CASE STUDY (ยกตัวอย่างการออกแบบแบรนด์ต่างๆ จนถึงกระบวนการก่อสร้างร้าน)

โดยค่าใช้จ่ายในการสมัครคอร์สเรียน หลักสูตร ออกแบบร้านให้ได้ล้าน! (Retail Design) ครั้งที่ 2 หลักสูตรราคา 2,500 บาท (ราคายังไม่รวม VAT) พิเศษ! สมัครเรียนวันนี้ และชำระเงินภายใน 3 วัน (นับจากวันที่สมัคร) รับฟรี! บัตรรับประทานอาหารเซสเตอร์ 100 บาท รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 10 คน (ราคารวมอาหารว่าง)

พิเศษ! ทุกท่านที่ผ่านหลักสูตร จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม LINE กลุ่มปิด เพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับคำแนะนำปรึกษาด้านการออกแบบ ตกแต่ง ฟรี! และได้รับส่วนลด ค่าลงโฆษณา 10% ในเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter ทุกแพ็คเกจ

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจ อยากเปิดร้าน อยากให้ร้านของตัวเอง มีคนเข้าร้านมากขึ้นกว่าเดิม อย่ารอช้า รีบสมัครเรียนด่วน! หรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-1019187 กด 0 (คุณเบล) หรือดูรายละเอียดคอร์สเรียน เพิ่มเติมได้ที่ <http://www.thaifranchisecenter.com/seminar/show.php?etID=11277>